

Tài Năng và Năng Khiếu – Các Chương Trình và các Dịch Vụ **

Một kế hoạch bằng văn bản của khu học chánh sẽ được triển khai cho các chương trình và các dịch vụ ngoài những chương trình được cung cấp bởi chương trình học thông thường. Tất cả các báo cáo khóa học bằng văn bản bắt buộc phải xác định các chương trình và các dịch vụ hướng dẫn học tập sẽ được cung cấp phù hợp với các cấp lớp được đánh giá và tốc độ học tập tăng tốc trong việc xác định tài năng và năng khiếu của các học sinh. Tổng giám thị sẽ loại bỏ bất kỳ rào cản hành chính nào có thể tồn tại mà điều này hạn chế quyền tiếp cận của học sinh đến các dịch vụ phù hợp và sẽ phát triển các chọn lựa cho các chương trình và các dịch vụ.

Hội Đồng Quản Trị đã thiết lập một quy trình kháng cáo để phụ huynh hoặc người giám hộ xử dụng nếu họ không hài lòng với các chương trình và các dịch vụ được đề nghị cho con em của họ mà được xác định là tài năng và có năng khiếu, và muốn yêu cầu xem xét lại. Quy trình kháng cáo được xác định trong quy định hành chính IGBCA-AR - Thủ Tục Kháng Cáo cho Việc Xác Định và Xếp Hạng Học Sinh Tài Năng và Năng Khiếu.

Hội Đồng Quản Trị đã thiết lập một thủ tục khiếu nại để xử dụng nếu một người cư trú trong khu học chánh hoặc phụ huynh hoặc người giám hộ của một học sinh tham dự trường trong khu học chánh có khiếu nại về sự phù hợp của các chương trình và các dịch vụ được cung cấp cho một học sinh được xác định là tài năng và năng khiếu. Quy trình khiếu nại này, IGBCA-AR - Khiếu Nại Liên Quan đến Chương Trình Tài Năng và Năng Khiếu, có sẵn tại văn phòng hành chính của khu học chánh và trên trang chủ của trang mạng của khu học chánh. Người khiếu nại có thể nộp đơn kháng cáo lên Phó Tổng Giám đốc Hướng dẫn Công cộng theo Quy tắc Hành chính Oregon (OAR) 581-002-0001 - 581-002-0023. Học khu sẽ cung cấp một bản sao của các OAR này theo yêu cầu.

HẾT PHẦN QUY ĐỊNH

(Các) Điều Luật Tham Chiếu:

OAR581-002-0040	OAR 581-022-2370
OAR581-022-2325	OAR 581-022-2500
OAR 581-022-2330	

(Các) Tài Liệu Tham Khảo:

IGBCA Xác Định – Các Học Sinh Tài Năng và Năng Khiếu (IGBCA - Identification - Talented and Gifted Students)

** Như được xử dụng trong quy định này, thuật ngữ cha mẹ bao gồm người giám hộ hợp pháp hoặc người trong mối quan hệ cha mẹ. Tình trạng và nhiệm vụ của người giám hộ hợp pháp được xác định trong ORS 125.005 (4) và 125.300 - 125.325. Sự xác định xem một cá nhân có thay quyền như mối quan hệ cha mẹ hay không, nhằm mục đích xác định tình trạng cư trú, tùy thuộc vào việc đánh giá những yếu tố được liệt kê trong ORS 419B.373. Việc xác định cho các mục đích khác tùy thuộc vào sự đánh giá các yếu tố đó và giấy ủy quyền được thi hành theo ORS 109.056. Đối với học sinh thuộc chương trình giáo dục đặc biệt, phụ huynh cũng bao gồm một phụ huynh đại diện, một học sinh trưởng thành mà các quyền đã được chuyển giao và cha mẹ nuôi như đã được định nghĩa trong OAR 581-015-2000.